
 

กยท. เปิดรับสมัครผู้แทนคนกรีดยาง เข้าเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ กนย. ถึง 1 พ.ย. 59 

 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ  มีนโยบายให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยเพิ่มผู้แทนคน

กรีดยาง 1 คนร่วมเป็นกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางได้มีโอกาสเข้าร่วมการพัฒนาอาชีพการท าสวนยาง  

 ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้รับสมัครผู้แทนคนกรีดยาง ต้องเป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. 

ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  และเป็นผู้กรีดยางที่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวน

ยางแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคนกรีดยาง จะต้องแสดงประวัติโดยย่อให้เห็นว่าเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการท าสวนยาง  

 โดยผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ ณ การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขา หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th หรือ www.rubber.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยพ้ืนที่ที่ตนเองขึ้นทะเบียนไว้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ในวันและ

เวลาราชการ พร้อมทั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2433 2222 ต่อ 245 หรือ ที่ท าการ กยท.

ใกล้บ้าน 

 

 วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กยท. เปิดรับสมัครผู้แทนคนกรีดยาง เข้า
เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ กนย. ถึง 1 พ.ย. 59 
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 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : ยางใต้ตั้งวงน้ าชาถก ร้องถาม กยท. เหตุ
ราคาถึงนิ่ง ท าไมต้องเป็น ‘ชิโนแคม’ ซื้อยาง 

 

ยางใต้ตั้งวงน้้าชาถก ร้องถาม กยท. เหตุราคาถึงนิ่ง ท้าไมต้องเป็น ‘ชิโนแคม’ ซื้อยาง 

 
 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 จากกรณี ทาง กยท. ได้ออกมาชี้แจง กรณี บริษัท ซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล 

คอร์เปอเรชั่น จ ากัด รับปากไม่มีแนวคิดยกเลิกสัญญาและพร้อมเดินหน้ารับซื้อยางจาก กยท.  ในล็อตที่ 2 

ต่อไปจนครบสัญญา ภายหลังเมื่อ เดือนเมษายน 2559 กยท. ได้ส่งยางล็อคแรก จ านวน 16,667 ตัน มูลค่า 

26 ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้ว จากท่ีต้องส่งมอบยางทั้งหมด 12 งวด รวม 2 แสนตัน พร้อมให้ทางซิโนเคมไป

จัดท ารายละเอียดสัญญาซื้อขายล็อตท่ี 2 กลับมา เพื่อที่ กยท. จะได้ด าเนินการตกลงสัญญาการซื้อขายและส่ง

มอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คงยังไม่สามารถคาดเดาและตอบรายละเอียดได้ว่าจะท าการส่งมอบยางล็อตที่ 

2 ให้แก่ซิโนเคมได้เมื่อใด เนื่องจากต้องรอการท าเอกสารอย่างเป็นทางการจากฝ่ายซิโนเคมมาก่อน 
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 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ร้านน้ าชาแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

กว่า 10 คน ได้นั่งจับกลุ่มพูดคุยถึงการท างานของ  กยท. ที่พยายามน ายาง 2 แสนตัน ยัดเยียดขายให้กับ บ.ชิ

โนเคม ทั้งๆที่ผิดสัญญาต้องเสียเงินค่าปรับต่างๆ และความเสียหายกับ กยท. ที่ท าเหมือนทอไม่รู้ร้อน 

 นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ ามันแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า วันนี้คนที่น่าจับตามองมากที่สุก คือ กยท. หา บริษัทอ่ืนๆในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วใช่หรือไม่ จะต้องเป็นชิ

โนแคมเท่านั้นใช่หรือไม่ โครงการจัดซื้อจัดจ้างของราชการ หาก บ.ใด ทิ้งงาน หรือ ท างานต่อไม่ได้ ครั้งต่อไป 

ไม่มีสิทธิที่จะเข้าท างานกับราชการต่อไปได้ แต่ กยท. ยังลุกลี้ลุกลน ทู่ซี้ รับเอา บ.ชิโนเคม มาเป็นคู่สัญญาซื้อ

ขายยางกันอีก แถมยังใจดีให้ บ.ชิโนเคม ท าสัญญาการส่งบอบยางให้เรียบร้อย ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดวันเวลาอีก 

แล้วจะมาออกสื่อท าไมให้ปวดหัว นั่งเฉยๆ คิดงานลูทีนจะดีกว่า 

 “เมษา 59 ส่งมอบยางล็อกแรก ที่เหลืออีก 11 งวด ไม่รับ ส่งผลให้ชาวสวนยางในประเทศแทบบ้าคลั่ง

เนื่องจากราคายางพาราตกต่ าลงมาอย่างมาก รวมถึงการกดราคจากพ่อค้าคนกลาง เร่งซื้อยางเพ่ือกักตุนเตรียม

ส่งออก ขณะที่ กยท.ไม่รู้ร้อนรู้หนาวตั้ง กก.ท างาน คณะโน้น คณะนี้ ไม่รู้แม้กระท่ังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

ประเทศไทย ที่ไม่สามารถส่งออกยาง 2 แสนตันได้ เงินในโครงการที่ออกมาเพ่ือรับซื้อยางจ านวนดังกล่าวจึง

สูญหายไปในพริบตา ประเทศต้องเป็นหนี้ แถมขุดเงิน cess ของเราออกมาใช้อย่างสบายใจเฉิบ “ นายทศพล 

กล่าว 

 นายทศพล กล่าวอีกว่า ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2559-สิงหาคม 2560 ราคาซื้อขายตลาดล่วงหน้า สี

แดงพุ่งขึ้นสูงมากๆจนถึงปีหน้า ทุกไตรมาสราคายางสูงขึ้น แต่มองย้อนกลับมาในประเทศไทย ราคายางกลับ

ชะงักนิ่ง มันหมายความว่าอย่างไร อย่านึกว่าชาวสวนยางไม่รู้อะไรวันนี้ตาสว่างแล้ว ข้อมูลจากต่างประเทศ

ไหลหาเราทุกวัน เพราะข้อมูลภาครัฐไม่จริง  เราต้องอยู่กับความเป็นจริง อย่าพูดแบบก ากวม เอาให้ชัดว่าใช่

หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้ เพราะอะไร เราจะได้หาทางแก้ปัญหาข้างหน้า 

 “ เราเรียกร้องให้ ผว.กยท. ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อว่า เหตุผลใดถึงจะต้องให้ บ.ชิโนเคม เข้ามา

รับซื้อยาง ทั้งๆท่ีหยุดรับซื้อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นใครรับผิดชอบ และข้อ 2) ต้องการให้ ผว.กยท.  ออกมา

ชี้แจงว่าเหตุใด ราคายางถึงชะงักนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับ ทั้งๆท่ีราคาซื้อขายล่วงหน้าสูงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 

2559-สิงหาคม 2560 เราให้เวลา 5 วัน กับค าตอบที่ต้องการ” นายทศพล กล่าว 

 

 

 



 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : กยท.บี้ซิโนเคมท าแผนรับมอบยางหลัง
รับล็อตแรกแล้วหายเงียบ 

 

กยท.บี้ซิโนเคมท้าแผนรับมอบยางหลังรับล็อตแรกแล้วหายเงียบ 

 
 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า ได้หารือกับ บริษัท ซิโน

เคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด กรณีท่ีซิโนแคมขอให้ กยท. ชะลอส่งมอบยางล็อตที่ 2 เป็นต้นไป 

หลังจากท่ี กยท.ได้ส่งมอบล็อตแรกไปเมื่อเดือนเมษายน 2559 จ านวน 16,667 ตันมูลค่า 26 ล้านเหรียญ

สหรัฐ จากท่ีต้องส่งมอบยางทั้งหมด 12 งวด รวม 2 แสนตัน นั้น กยท.จึงได้เรียกซิโนเคมเข้ามาหารือ ผล

ปรากฏว่าทางซิโนเคมยังคงยืนยันว่า ไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกสัญญาและพร้อมเดินหน้ารับซื้อยางจาก กยท.

ในล็อตที่ 2 ต่อไปจนครบสัญญา ทาง  กยท.จึงได้ให้ทางซิโนเคมไปจัดท ารายละเอียดสัญญาซื้อขายล็อตท่ี 2 

กลับมา เพื่อที่  กยท.จะได้ด าเนินการตกลงสัญญาการซื้อขายและส่งมอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คงยังไม่

สามารถคาดเดาและตอบรายละเอียดได้ว่าจะท าการส่งมอบยางล็อตที่ 2 ให้แก่ซิโนเคมได้เมื่อใด เนื่องจากต้อง

รอการท าเอกสารอย่างเป็นทางการจากฝ่ายซิโนเคมมาก่อน 

 “ที่ผ่านมาซิโรเคมได้ท าสัญญาซื้อขายยางรวม 2 แสนตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จ านวน 1.5 

แสนตัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 จ านวน 5 หมื่นตัน โดยจะต้องส่งมอบให้ซิโนเค็มเดือนละ 16,667 ตัน รวม 

12 งวด คิดราคาซื้อขายตามราคาเฉลี่ยของตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าโตเกียว (โตคอม) และตลาดซื้อขายยาง

ล่วงหน้าสิงคโปร์ (ไซคอม) แต่พอ กยท.ส่งมอบยางล็อตแรกเสร็จหลังจากนั้นซิโนเคมติดปัญหาขอชะลอการส่ง

มอบล็อตที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด ท าให้ กยท.ไม่สามารถท าการส่งมอบยางในล็อตที่ 2 ได้จนถึงปัจจุบัน” 

นายธีธัช กล่าว 
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 แหล่งข่าวจาก กยท.กล่าวว่า ทางซิโนเคมยังคงยืนยันว่า สัญญาซื้อขายทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเดิม 

และจะเร่งเดินหน้ารับซื้อยางจาก กยท.ต่อไปจนครบสัญญาทั้งหมด 2 แสนตัน กยท.จึงได้เร่งรัดให้ซิโนเคมกลับ

ไปท ารายละเอียดสัญญา ซึ่งเมื่อตกลงซื้อขายกันได้ส าเร็จแล้ว ทาง กยท.ก็จะด าเนินการจัดหายางตามแผนการ

เดิม โดยการรับซื้อยางใหม่จากเกษตรกรทั้งหมด ไม่ใช่การน ายางเก่าในสต๊อกมาขาย หรือซื้อจากจากกลุ่มผู้

ส่งออกรายใหญ่ 5 บริษัทแต่อย่างใด ซึ่งในสัญญาได้มีการก าหนดสัดส่วนประมาณ 90% ของยางใหม่ท่ีจะ

ส่งออกให้ซิโนเคมนั้น จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการแปรรูปยางจากกลุ่มผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 5 บริษัท 

หรือกลุ่ม 5 เสือยางพารา ส่วนอีก 10% จะต้องเป็นเกษตรกรที่ผ่านการรับมาตรฐานจีเอ็มพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กลุ่มอารักพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด
ตรัง ติดตามผลการจัดการโรครากขาวยางพาราโดยใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

 
กลุ่มอารักพืช ส้านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามผลการจัดการโรครากขาวยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มา 

กลุ่มอารักพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพ้ืนที่ติดตามผลการจัดการโรครากขาวยางพาราโดยใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงยางพารา อายุ 10 ปี โดยมีต้นที่ตายแล้วและต้นที่แสดงอาการโดยประมาณ คิด
เป็นพื้นที่ 1 ไร่ ของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลปากคม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และวินิจฉัยโรคยางพาราใน
แปลง อายุ 3 ปี ที่ต้นยางยืนต้นตายและแสดงอาการแล้วได่รับความเสียหายประมาณพ้ืนที่ 1 ไร่ และให้
ค าแนะน าในการจัดการสวนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดในพ้ืนที่ 

ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ท าให้สภาพ
อากาศในจังหวัดตรังเหมาะสมที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรครากขาวในยางพารา 
เนื่องจากอากาศมีความชื้นจากการที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้นยางพาราเกิดโรคนี้แล้ว จะท าให้
ยางพารายืนต้นตาย และจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายให้แก่สวนยางพาราในวงกว้าง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตรังจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
หากพบการระบาดของโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ใด ขอให้เกษตรกรรีบแจ้งไปที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตร
จังหวัดตรัง เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง 
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วันที่ 20 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อ าเภอ
ละแม มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพ้ืนที่อ้าเภอละแม มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ 

วันนี้ (20 ต.ค. 59) นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อ าเภอละแม ประชุม
มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในพ้ืนที่ โดยยึดถือหลักการท างานอย่างโปร่งใส 
พร้อมน าแนวทางประชารัฐ มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพื่อเป็นการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ชาว
ชุมพร ซึ่งในการปฏิบัติงานจะเน้นการลงพื้นที่ เพ่ือรับทราบปัญหาและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พร้อมกับ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนและถูกต้อง 

นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอ าเภอละแม กล่าวว่า อ าเภอละแม มีลักษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศ
ตะวันตกมายังทิศตะวันออก มีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 15 กิโลเมตร การปกครอง ประกอบด้วย 4 
ต าบล 47 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 4 องค์การบริหารส่วนต าบล ประชากร 28,802 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
สวนยางพารา สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ส าหรับปัญหาที่เสนอให้ทางจังหวัดช่วยแก้ไข ได้แก่ ปัญหาขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอละแมเกือบทุกหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน
ผลไม้และผักสวนครัว ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ท าให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จึงมี
ความต้องการในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า หรือแหล่งน้ าตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ปัญหาเส้นทางคมนาคม 
ซึ่งบางพ้ืนที่ในเขตอ าเภอละแม ยังมีความทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมยังเป็นถนนลูกรัง การสัญจรไปมาจึง
ไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย จึงอยากให้ทางจังหวัดช่วยในเรื่องของการปรับปรุงถนน หรือก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ปัญหาอุทกภัย เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอละแม มีลักษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศตะวันตกมายัง
ทิศตะวันออก ในช่วงฤดูฝนตกหนัก น้ าจะไหลลงสู่ล าห้วย ล าคลองต่างๆ ท าให้พื้นที่ปลายน้ าเกิดปัญหาอุทกภัย
อยู่บ่อยครั้ง จึงอยากให้มีโครงการขุดลอกห้วย ล าคลองให้น้ าไหลได้สะสวก ลงสู่ทะเล ลดปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่
ท าการเกษตรของชาวบ้าน 

ในการลงพ้ืนที่อ าเภอละแมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการแก่นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในพ้ืนที่ โดยต้องการให้
ข้าราชการในพื้นท่ีบูรณาการร่วมกันในการท างาน ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์จังหวัด ที่ว่า "ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับปัญหาการพัฒนาของบุคลากร โดยต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในในครรภ์ จนเมื่อเกิด
ออกมาแล้ว ต้องมีคุณภาพ สุขภาพของลูกหลานต้องดูแลให้ดี ปัญหาผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนแก่ชรา ต้อง
รีบเข้าไปด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ช่วยกันดูแล ต้องพิจารณาใช้
กฎหมายที่ถูกต้อง ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินให้แก้ไขโดยจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบให้จัดเจน ปัญหาการ
จัดการขยะในพ้ืนที่ต้องเข้ามาดูแล ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน คือ รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ และพัฒนา 
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กระบวนการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี ตามหลัก 3Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ ปัญหาการบริหาร

จัดการน้ าให้ดูถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ ปัญหาความมั่นคงของชาติ ให้มีความสามัคคีกลมเกลียว และเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ความส าคัญกับโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีให้เข้าไปดูแล ปัญหา

ยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปดูแลอย่าง

ใกล้ชิด 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางเข้าประมูลกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง 

 
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูลกว่าเก้าหม่ืนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจ าวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.66 บาท ปรับ
ลดลง 0.27 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.25 บาท ปรับลดลง 0.04 บาท ยางท้องถิ่น 
กิโลกรัมละ 51.80 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.89 บาท ปรับลดลง 
0.29 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.69 บาท ปรับลดลง 0.29 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 
กิโลกรัมละ 55.29 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.61 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 55.19 บาท ปรับลดลง 0.07 บาท 
ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 50.70 บาท ปรับลดลง 0.09 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 95,300 กิโลกรัม น้ ายางสด 52.30 บาทต่อกิโลกรัม ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็
ตาม ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น หลังจากเลขาธิการกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน 
(โอเปก) ได้ออกมาให้ค าม่ันว่าจะปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันในการประชุมเดือนพฤศจิกายน และปริมาณยาง
เข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากยังคงมีฝนตกชุกในพ้ืนที่ปลูกยาง 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 56.21 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนขายอยู่ที่ 
57.95 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 61.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.35 บาทต่อกิโลกรัม 
ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.62 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.24 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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